

Thứ Hai, 07/09/2009

- Việc Việt Nam nộp báo cáo quốc gia về ranh giới ngoài thềm lục địa

nhằm chủ nghĩa minh phạm vi thềm lục địa mà Việt Nam có thềm rặng đáy đâu, tất nhiên không quá 350 hải lý - ông Nguyễn Duy Chiên, Vụ trưởng Ban Nghiên cứu chính sách biển, Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) trao đổi với VietNamNet.

Xin ông cho biết thềm lục địa và các đảo 2 báo cáo quốc gia về ranh giới ngoài thềm lục địa của Việt Nam lên Liên hợp quốc và qua?

Theo Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Việt Nam cũng như các quốc gia ven biển khác có thềm lục địa tối thiểu rộng 200 hải lý (tức khoảng 370km) tính từ đường cơ sở dùng để đo chiều rộng lãnh hải của mình.

Trong trường hợp thềm lục địa thềm rặng đáy 200 hải lý thì các quốc gia ven biển được quy định mở rộng thêm lục địa của mình tối đa là 350 hải lý. Nhưng các thềm phạm vi đáy mở rộng đáy đâu, hay nói cách khác, ranh giới ngoài của thềm lục địa ngoài 200 hải lý là ở đâu, thì phải căn cứ vào điểm kiến địa chất, địa mạo của từng khu vực để xác định.

Việc xác định như vậy cũng không phải do quốc gia ven biển định nên nhưng phải dựa trên Ủy ban thềm lục địa của Liên hợp quốc Báo cáo quốc gia của mình, kèm theo các bằng chứng khoa học về địa chất, địa mạo của khu vực đó. Như vậy, việc Việt Nam nộp báo cáo quốc gia chính là để chủ nghĩa minh phạm vi thềm lục địa mà Việt Nam có thềm rặng đáy đâu, tất nhiên không quá 350 hải lý.

Tại sao các số pháp lý của báo cáo quốc gia về ranh giới ngoài thềm lục địa của Việt Nam là Công ước Luật Biển 1982 của Liên hợp quốc, thưa ông?

Các số pháp lý để Việt Nam nộp báo cáo quốc gia về ranh giới ngoài thềm lục địa chính là các quy định của Công ước Luật Biển 1982 mà Việt Nam là một thành viên. Việc Việt Nam nộp các báo cáo chính là để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một quốc gia thành viên Công ước. Ngoài các quy định của Công ước Luật Biển 1982, các quy định của Ủy ban thềm lục địa cũng là các số pháp lý hỗ trợ vì các quy định này nêu rõ thẩm quyền mà Việt Nam phải nộp cũng như cách thức các báo cáo.

T#225;c Gi#7843;: Xuân Linh

Th#7913; Ba, 08 Th#225;ng 9 N#259;m 2009 13:53

---

